

รายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (อาคารใหม่)

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายรัฐพงศ์ ไกรวงศ์	ประธานสภาฯ	รัฐพงศ์ ไกรวงศ์	
๒	นายชำนาญ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ชำนาญ ขนอม	
๓	นายธวัชชัย ไชยเทพ	เลขานุการสภาฯ	ธวัชชัย ไชยเทพ	
๔	นายสุทัศน์ ทองจันทร์	สท.เขต ๒	สุทัศน์ ทองจันทร์	
๕	นายวัชระ วิชัย	สท.เขต ๒	วัชระ วิชัย	
๖	นายบดี มหาศักดิ์พันธ์	สท.เขต ๑	บดี มหาศักดิ์พันธ์	
๗	นายสุรพงศ์ ฉายากุล	สท.เขต ๑	สุรพงศ์ ฉายากุล	
๘	นางสาวมุสดี รอดทัพ	สท.เขต ๒	มุสดี รอดทัพ	
๙	นายฉัตร กังหวั่น	สท.เขต ๒	ฉัตร กังหวั่น	
๑๐	นายสุรภาพ พิชัยฤกษ์	สท.เขต ๑	สุรภาพ พิชัยฤกษ์	
๑๑	นายมานโซ เสือทอง	สท.เขต ๒	มานโซ เสือทอง	
๑๒	นายมีสุข หวังวิวัฒนา	สท.เขต ๑	มีสุข หวังวิวัฒนา	
๑๓	นายธีระพล อังคณานนท์	สท.เขต ๑	ธีระพล อังคณานนท์	

ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายไมตรี พรหมพิชิต	นายกเทศมนตรี	ไมตรี พรหมพิชิต	
๒	นางสุภา สมทรง	รองนายกเทศมนตรี	สุภา สมทรง	
๓	นายมนัส ใจเหมาะ	รองนายกเทศมนตรี	มนัส ใจเหมาะ	
๔	นายรักเกียรติ ทองจันทร์	เลขานุการนายก	รักเกียรติ ทองจันทร์	
๕	นางสาวพัชรินทร์ ฤทธิโชติ	ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ	พัชรินทร์ ฤทธิโชติ	
๖	นางวิรรong คงอินทร์	ครู	วิรรong คงอินทร์	
๗	นางอรุณวรรณ ทองคำดี	เจ้าพนักงานธุรการ	อรุณวรรณ ทองคำดี	
๘	นางจันทิรา พูนนวล	ผอ.กองคลัง	จันทิรา พูนนวล	
๙	นางสาวจุฑาทิพย์ ใจรังษี	เจ้าพนักงานธุรการ	จุฑาทิพย์ ใจรังษี	
๑๐	นายสรายุทธ์ ยอดเสน	นักวิเคราะห์ฯ	สรายุทธ์ ยอดเสน	
๑๑	นางสาวอารีทิพย์ จิตรอารีย์	หน.ฝ่ายแผนงานฯ	อารีทิพย์ จิตรอารีย์	
๑๒	นายอดิศร อยู่สนอง	วิศวกรโยธา	อดิศร อยู่สนอง	
๑๓	นายชวัลกร จรเสมอ	นักจัดการงานทั่วไป	ชวัลกร จรเสมอ	
๑๔	นายทงศักดิ์ ชับมัน	ผอ.กองช่าง	ทงศักดิ์ ชับมัน	

นายรัชชชัย ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ	เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภา เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
	ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้กำหนดสมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
	อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายรัฐพงศ์ ไกรวงศ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
ประธานสภาฯ	เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมครับ
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานสภาฯ	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ	๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม	รับรอง ๑๒ ท่าน
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
	- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานสภาฯ	๕.๑ พิจารณา การจัดทำร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ที่ค้างพิจารณา)
	๕.๑.๑ วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ
	จากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารได้เสนอ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาฯ เพื่อให้สภาฯ พิจารณา ซึ่งได้ผ่านวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการไปแล้ว และสภาฯ ก็ได้เลือกคณะกรรมการแปรญัตติไปแล้ว

จำนวน ๕ คน เพื่อให้ทำหน้าที่ตามขั้นตอนของระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่ง คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ก็ได้ทำตามขั้นตอนของระเบียบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ทำหน้าที่ส่งเรื่องถึงประธานสภา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผมจึงได้ส่งหนังสือไปยังท่านสมาชิก ผู้บริหารเพื่อ ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ คือวันนี้ ในการพิจารณาใน วาระที่ ๒ ขั้นแปรรูปที่ดินและวาระที่ ๓ ขั้นให้ความเห็นชอบ ให้ตราเป็นเทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้ส่งเอกสารการ ประชุมของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินไปด้วย ต่อไปตัวแทนคณะกรรมการ แปรรูปที่ดินจะต้องรายงานให้สภาฯ ได้ทราบถึงขั้นตอนการทำหน้าที่ตั้งแต่ เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ขอเชิญคณะกรรมการแปรรูปที่ดินชี้แจงให้สภาฯ ได้ทราบ ครี

นายสุทัศน์ ทองจันทร์
ประธานคณะกรรมการฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ ทุกท่าน ข้าพเจ้านายสุทัศน์ ทองจันทร์ ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ต่อไปนี้จะได้รายงานที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินทำหน้าที่ตามที่สภาฯ ได้ กำหนดไว้ให้สภาฯ ได้ทราบ จากการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม โดยที่ประชุมได้เลือกกระผม นายสุทัศน์ ทองจันทร์ เป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน และได้เลือก นายสุรพงศ์ ฉายากุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน หลังจากที่ได้ประธานและเลขานุการ คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแล้ว ประธานก็ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่า ผู้ใดจะ เสนอคำแปรญัตติก็ขอให้เสนอมาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ต่อไปที่ประชุมได้ พิจารณาว่าจะประชุมครั้งที่ ๒ วันไหน เวลาใด ที่ประชุมมีมติให้ประชุมครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล อ่าวขนอม เมื่อถึงเวลาประชุม ครั้งที่ ๒ ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินก็ได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าไม่มีผู้ใดเสนอคำแปรญัตติ ประธานจึงให้ที่ ประชุมได้พิจารณา ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ว่าจะให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือไม่ มติที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ ตามร่างเดิม และได้ทำบันทึกถึงประธานสภาฯ เพื่อดำเนินการตามระเบียบ ต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ที่ได้ทำหน้าที่คณะกรรมการ แปรรูปที่ดินทุกๆ ขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ทุกประการจน เสร็จสิ้น และได้รายงานให้สภาฯ ทราบ ต่อไปขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เสนอให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ ท่าน ให้คงไว้ตามร่างเดิม

ประธานสภาฯ

ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒
การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปราย และวรรคสอง
กำหนดว่าในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นเทศบัญญัติหรือไม่ ฉะนั้น ขั้นตอนนี้จะไม่มีการอภิปรายใดๆ จึงขอมติ
ที่ประชุมว่าให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ ท่าน

ประธานสภา

ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน
ขอบคุณมากครับ

๕.๒ พิจารณารับมอบอุปกรณ์ชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด สำหรับใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม ขอเชิญผู้บริหาร
ได้เสนอต่อสภาฯ ครับ

นางสุภี สมทรง
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน เนื่องจาก
นายอานนท์ โสมปาน ได้มอบอุปกรณ์ชุดเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจงถนอม เมื่อวันที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. ห้ายฮอร์นยี่ห้อ NANOVA ๑๕๐ WL มีไลน์ลำโพง จำนวน ๔ ตัว

๒. ปากฮอร์นขนาด ๘ x ๑๕ นิ้ว ยี่ห้อ NANOVA ๑๕๐ จำนวน ๔ ชุด

๓. แอมป์ขยาย NPE PMB ๓๕๐ MP ๓ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ไมค์ล้อย JXL จำนวน ๑ ชุด (๒ ตัว)

๕. ชุดชาร์จถ่าน PANASONIC จำนวน ๑ ชุด

๖. สายดีบวาย ขนาด ๐.๙ ทองแดงแท้ ๒๐๐ เมตร จำนวน ๑ ม้วน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงขอเสนอ
สภาฯ พิจารณารับมอบด้วย ขอขอบคุณคะ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๒ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา

๖.๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งต่อสภาฯ ด้วยครับ

นางสุภี สมทรง
รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน
รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของ
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ด้วยเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานการประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ดังต่อไปนี้

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

๔. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒

ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้ส่งให้กับสมาชิกไปแล้ว ขอขอบคุณ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดหรือแจ้งเรื่องใดให้ที่ประชุมทราบขอเชิญครับ

นายมีสุข หวังวิวัฒนา
สท.เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน จากคราวประชุมครั้งที่แล้ว ที่ผมถามเรื่องปัญหาแผงปลากะตักถ้าไปตรวจสอบจริงๆ คือไม่ได้แก้ไขเลยครับ ผมอยากให้ผู้บริหารกำชับหน่อยเพราะเป็นเขตชุมชน ผมว่าจะมีผลกระทบต่อชุมชนด้วยเพราะปล่อน้ำเสียลงชุมชน ที่ผมพูดเฉพาะ ๒ - ๓ แผงที่ผมเจอมานะครับ ผมไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมด ผมอยากให้ทางเทศบาลโดยกองสาธารณสุขเข้มงวดหน่อยเพราะมีปัญหากับชุมชนมาตลอด และอีกเรื่องอยากให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านไฟฟ้าดูเรื่องไฟถนนสายสามแยกครุวิง เขตรอยต่อหมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๔ มีผลการสัญจรไป-มาลำบาก อยากให้ทางกองช่างสำรวจไว้ก่อน และอีกขอยคือจากสามแยกครุวิง ไปหมู่บ้านเจดีย์หลวง เป็นพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ , ๑๔ ระบบแสงสว่างน้อยมาก อีกขอยคือขอยเขาดิน หมู่ที่ ๑๔ ไม่มีไฟฟ้าเลยชาวบ้านฝากมาให้พูดในสภาฯ หน่อย และอีกเรื่อง บริเวณตลาดสดสี่แยกผมอยากให้เอาไฟลงและปรับปรุงไฟใหม่ให้ดี ตอนนี้อยู่แล้วไม่สวยงาม ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกด้วยครับ

นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้ถามเรื่องไฟสาธารณะจริงๆ แล้วทางเทศบาลไม่ได้นั่งนอนใจ แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณที่มีน้อย ในปีนี้ได้ขยายเพิ่มไปได้

แค่ ๒ ซอย ขอให้เข้าใจด้วยครับ ผมเองก็ได้ให้ช่างไฟฟ้าไปสำรวจและทำ
 แผนมาแล้วแต่เนื่องจากงบประมาณเกิน ไม่สามารถทำได้ ส่วนเรื่องปลา
 กะตัก วันนั้นก็ทำให้เจ้าหน้าที่ไปสำรวจ ซึ่งก็มีเลขา และก็มี สท.มีสุข ไปด้วย
 ก็ดูว่าเขาแก้ไขหรือไม่ ถ้าเขาไม่แก้ไขผมจะสั่งให้หยุดเอง ผมจะให้เจ้าหน้าที่
 เข้าไปดูอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเขาไม่แก้ไขก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ส่วนไฟ
 ที่หน้าตลาดสด ผมได้แจ้งให้ช่างไฟฟ้าไปดำเนินการแล้ว แต่ต้องค่อยๆ แก้ไข
 ไปเพราะถ้าจะเอาออกเลย เราต้องเปลี่ยนใหม่ทันที ถ้าเอาออกเลยแม้ค่าก็ไม่
 ยอมให้เอาออกอีก ซึ่งปัญหาต่างๆ ทางเทศบาลเองก็เจอมากเหมือนกัน อย่าง
 รถเก็บขยะ ตอนนี้มีอยู่ ๒ คัน อีกคันก็เก่าแล้ว คาดว่าปีหน้าก็ต้องตั้งบื้อ
 เหมือนกัน ส่วนเตาเผาขยะก็เสียอยู่ ๑ เตา เราก็ก่อนค่อยๆ แก้ไขกันไปเพราะ
 งบประมาณมีจำกัด ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะพูดหรือแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญ
 ครับ

นายมนัส ใจเหมาะ
 รองนายกเทศมนตรี

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่าน
 นายกได้มอบหมายให้ผมดูแลฝ่ายกองช่าง ผมจะแจ้งเกี่ยวกับถนนสายสี่แยก
 ในเพลลา หรือจากต้นยางไปสี่แยก ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำเรื่องไปยังพัสดุ
 อาทิตินหน้า จะจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับเหมา และสำหรับสมาชิกเขต ๑ ขอ
 แสดงความยินดีด้วย ถนนสายหลัง เราได้งบประมาณจาก อบจ. ๙๐๐ กว่า
 เมตร และที่เหลือเป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจ และอยากฝากไปยังสมาชิกที่
 สำรองพื้นที่ๆ ใดที่มีความยาว ๕๐๐ เมตรขึ้นไปช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วย เพื่อ
 จะได้ให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนท้องถื่นเพื่อทำโครงการของงบประมาณงบกลาง
 หรืองบอุดหนุนต่อไป ไม่ว่าหมูเินไหนครับ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จะได้ให้
 เจ้าหน้าที่ทำหนังสือของงบประมาณไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะพูดอีกบ้างขอเชิญครับ

นายมีสุข หวังวิวัฒนา
 สท.เขต ๑

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ขอขอบคุณ
 ท่านรองมนัส ใจเหมาะ ที่ได้แจ้งเรื่องงบถนนสายหลัง และอยากสอบถาม
 ประธานถึงเรื่องระบบแสงสว่าง ที่ตลาดสี่แยกผมว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงมืดไป
 ครับ ผมว่าน่าจะเน้นให้สว่างมากขึ้นครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ผมว่าเรื่องอุปกรณ์ไฟหน้าตลาดสี่แยกเราค่อยๆ ทยอยนอกรอบดีกว่านะครับ ต่อไป
 สมาชิกท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ

นายสุทัศน์ ทองจันทร์
 สท.เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผม
 อยากถามเรื่องทำคูระบายน้ำสามแยกท่าสำเภา ไปสะพานยายแจ่ม ผมก็ไม่
 แน่ใจอยู่ๆ เขาบอกว่าหมดงบประมาณและยกเครื่องจักรกลับไปโดยที่ยังทำ
 ไม่เรียบร้อยตรงหน้าบ้านนายจรูญ ไปหิวสะพาน ยังไม่ได้ลาดยางผมไม่แน่ใจ
 ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาทำต่อ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกด้วยครับ

นายมนัส ใจเหมาะ รองนายกเทศมนตรี	เรียนประธานสภา สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ตามที่ท่าน สมาชิกได้ถามถนัดดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ซึ่งทาง ผู้บริหารจะประสานไปยังทางหลวงชนบทให้ครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ
นางจันทิรา พูนนวล ผอ.กองคลัง	เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน จากการประชุมครั้งที่แล้วที่สมาชิกสงสัยเรื่องเงินสะสม ดิฉันได้ทำ รายละเอียดแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบแล้วนะค่ะ ถ้าสงสัยตรงไหนสามารถ สอบถามได้ ขอขอบคุณค่ะ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

(ลงชื่อ) รัชชัย ไชยเทพ เลขาธิการสภาฯ
(นายรัชชัย ไชยเทพ)
ผู้จัดรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

- (ลงชื่อ) ธีระพล อังคณานันท์
(นายธีระพล อังคณานันท์)
- (ลงชื่อ) บดี มหาศักดิ์พันธ์
(นายบดี มหาศักดิ์พันธ์)
- (ลงชื่อ) มาโนช เสือทอง
(นายมาโนช เสือทอง)
- (ลงชื่อ) ผุสดี รอดทัฬห
(นางสาวผุสดี รอดทัฬห)
- (ลงชื่อ) สุทัศน์ ทองจันทร์
(นายสุทัศน์ ทองจันทร์)
- (ลงชื่อ) มีสุข หวังวิวัฒนา
(นายมีสุข หวังวิวัฒนา)

(ลงชื่อ) รัฐพงศ์ ไกรวงศ์ ประธานสภาฯ
(นายรัฐพงศ์ ไกรวงศ์)
ผู้ลงนามรับรอง